

ประจำวันที่ 11-17 กันยายน 2556

ทำเปิดสัญญาขายข้าวจีน แบบได้จ้ทงจีเอกชนร่วมด้วย

นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กในหัวข้อว่า "ใครโกหก (อีกแล้ว)" ว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อ้างว่าได้ลงนามสัญญาขายข้าวให้จีนแล้ว 1.2 ล้านตัน แต่สำนักข่าวรอยเตอร์กลับรายงานว่าจีนได้ปฏิเสธ และยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลง แถมนี่แจงอีกต่างหากว่า จีนไม่มีความต้องการข้าวมากถึงขนาดนั้น

"เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแก้ยาก ท่านนิวัฒน์ธำรงแค่เอาสัญญาออกมาแสดง ประจานว่าสื่อต่างประเทศมั่ว ข้อมูล เรื่องทั้งหมดก็จบ และ คงเป็นตัวชี้ว่าใคร ระหว่างรัฐมนตรีกับแหล่งข่าวจีนเป็นผู้พูดความจริง และก็จะเป็นตัวชี้ว่า จำนำข้าวยังหายนะต่อเนื่องอย่างปฏิเสธไม่ได้" นายกรณ์โพสต์

ในขณะที่นายนิวัฒน์ธำรงได้ยืนยันเรื่องนี้ ภายหลังไปเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์วีท ที่รัสเซีย ว่า การเจรจาที่มณฑลเฮย์หลงเจียง เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน บริษัท Beidahuang ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ได้ให้ความสนใจซื้อข้าวขาวในสต็อกรัฐบาล 1.2 ล้านตันจริง รวมถึงสนใจซื้ออย่างพาราอีก 2 แสนตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างสัญญาซื้อขายและเจรจาระหว่างกัน โดยคาดว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้จะลงนามระหว่างกันได้ แต่ยังไม่สรุปจะลงนามกันที่เมืองไทยหรือจีน

"การให้ข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ 'ไม่รู้' ไปสัมภาษณ์ใคร แต่เรื่องนี้ผมเป็นผู้เจรจาเอง จึงไม่จำเป็นต้องมาโกหกใคร" นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวเรื่องนี้เช่นกันว่า ต้องถามว่านาย กรณ์เอาข้อมูลมาจากที่ไหน ข้อเท็จจริงทั้งหมดก็อยู่ที่นายนิวัฒน์ธำรงตามที่ได้แถลง รมว.พาณิชย์สามารถชี้แจงได้ เพราะการติดต่อค้าขายก็มีภาคเอกชนและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ไม่ใช่ลักษณะภาครัฐดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว

ขณะเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดภาคกลางประมาณ 50 คน นำโดยนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกร จ.ลพบุรี ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกฯ โดยให้รัฐบาลขยายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 รอบที่สองออกไปถึงสิ้นเดือน ต.ค. และให้รับฝากข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 รอบที่หนึ่ง ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนวันที่ 1 ต.ค.ไว้ก่อน

สำหรับเรื่องการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว นั้น น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ระบุว่า ได้ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2554/55 จนถึง 31 พ.ค.56 แล้ว แต่ไม่สมบูรณ์ และอยู่ระหว่างเสนอตัวเลขการขาดทุนให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) รับทราบต่อไปว่า จะขาดทุนเพิ่มจากการปิดบัญชีล่าสุดเมื่อ 31 ม.ค.56 ที่ 1.36 แสนล้านบาท เป็นจำนวนเท่าไร

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่า การปิดบัญชีไม่เรียบร้อยเพราะองค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ก.ต.) ส่งข้อมูลไม่ครบ แม้ขยายเวลาแล้วหลายครั้ง คณะกรรมการฯ จึงต้องปิดบัญชีเท่าที่มีข้อมูล ทำให้ผลขาดทุนออกมาไม่สะท้อนความเป็นจริง

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์โอตข้าวตลาดโลกดึง เปิดช่องให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติกดราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

นายอัครพงศ์ ที่ปวัชระ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ผู้ค้าข้าว(เทรดเดอร์) จากต่างประเทศจำนวนมากให้ความสนใจที่จะซื้อข้าวไทยกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานจากประเทศจีน และจากยุโรปอีกบางส่วน หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์เปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนผู้ค้าข้าวจากต่างประเทศเข้ามาซื้อข้าวได้โดยตรงจากกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการระบายข้าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงแสดงให้เห็นว่าข้าวไทยยังได้รับความสนใจจากตลาดโลก โดยเฉพาะข้าวขาว และปลายข้าว อีกทั้งยังคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการส่งมอบให้กับหน่วยงานในต่างประเทศได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับปริมาณข้าวที่จะระบายด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นได้รวมถึงกรณีที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจา ขยายการค้าร่วมกัน โดยจีนได้เสนอซื้อข้าว 1.2 ล้านตัน ของไทยในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาด้วย

นายอัครพงศ์กล่าวว่า แม้ข้าวไทยจะมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของผู้นำเข้าข้าวจากทั่วโลก แต่ในเรื่องของสถานการณ์ราคาข้าวในขณะนี้ยังคงต่ำอยู่ ด้านผู้ซื้อจึงต้องการกดราคาให้ต่ำมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการเสนอราคาเข้ามาตลอดแต่ยังไม่สามารถยอมรับได้เพราะต่ำกว่าที่เกณฑ์กำหนดไว้ และแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายได้โดยตรง แต่ตามหลักเกณฑ์การระบายด้วยวิธีการดังกล่าวก็จะกำหนดไม่ให้ราคาต่ำกว่าที่ระบายด้วยวิธีการเปิดประมูลทั่วไปที่เปิดให้เอกชนไทยเข้าร่วม ยกเว้นกรณีที่ผู้ค้าจากต่างประเทศมีการขอเสนอซื้อปริมาณมาก มีการส่งมอบในระยะสั้นๆ ก็อาจจะอนุโลมให้ซื้อขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้เล็กน้อย

ส่วนการเปิดประมูลข้าวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดร่างเงื่อนไขการประมูล ซึ่งในเบื้องต้นจะยังเป็นการประมูลยกโกดัง ส่วนการประมูลรายกองนั้นน่าจะใช้ในการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อนหน้านี้มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้ข้าวในสต็อกข้าวของรัฐบาลมีอยู่ประมาณ 10 ล้านตัน

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

จรัญเปิดสัญญาขายข้าวจีทูจีกับจีนลบลครหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลอีกครั้งว่า อยากฝากไปยังรัฐบาลว่าโครงการนี้ขาดทุนมหาศาล ตนจึงอยากฝากรัฐบาล 3 ประเด็น คือ มีผู้ส่งออกข้าวจำนวนหนึ่ง ทำตัวเป็นนายหน้าสวมสิทธิ์ค่าจีทูจี และนำไปขายโดยหาส่วนต่างจากราคาข้าว และผลภักการขาดทุนให้รัฐบาลโดยที่เอกชนได้ประโยชน์ 2. โรงสีที่เก็บข้าวให้รัฐบาลและแปรสภาพข้าวให้รัฐบาล แล้วนำไปสวมสิทธิ์จำนำข้าวข้ามเขต ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องจัดการก่อนที่ฤดูใหม่จะผลิต

นายองอาจ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดสัญญาซื้อขาย ระหว่างไทยกับจีนจำนวน 1 ล้านตันว่าเป็นสัญญาจีทูจีหรือเป็นสัญญาเอกชน ที่ซื้อข้าวจากรัฐบาลแล้วไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง 2. ให้เปิดเผยราคาซื้อขายและระบุด้วยว่าเป็นข้าวคุณภาพดี หรือคุณภาพต่ำ 3. เปิดเผยระยะเวลาส่งมอบข้าวว่าจะใช้เวลาเท่าใด

"หากรัฐบาลดำเนินการได้ตามที่ผมเรียกร้องก็เชื่อว่า จะทำให้โครงการดังกล่าวโปร่งใสขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะลบลภาพความไม่โปร่งใสในช่วง 2 ปีของรัฐบาลได้"

อย่างไรก็ตาม พรรคก็จะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป หากพบความไม่โปร่งใสก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพิ่มเติมทันที

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

พาณิชย์เรือเกณฑ์ประมูลข้าวปลายก.ย.ที่

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ว่า อยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่อง โดยในอีก 2 สัปดาห์ จะเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 2-3 แสนตันให้กับเอกชนภายในประเทศ โดยจะมีทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประมูลมากขึ้น

"กรมการค้าต่างประเทศต้องพิจารณาว่าวิธีการเปิดประมูลเดิมเหมาะสมหรือไม่ หรือต้องปรับหลักเกณฑ์ใหม่ เช่น จะประมูลยกคลังหรือไม่ และต้องนำข้อเสนอของเอกชนมาประกอบการพิจารณาในเรื่องของการกีดกันคุณภาพข้าวว่าสามารถทำได้หรือไม่"

ส่วนการระบายข้าวให้กับเอกชนต่างประเทศโดยตรงและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี มีความคืบหน้าเช่นกัน โดยล่าสุดเป็นการขายข้าวให้จีน 1.2 ล้านตัน และอิหร่าน 2.5 แสนตัน ยืนยันว่าเป็นสัญญาซื้อขายไม่ใช่บันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยู โดยจีนจะรับมอบข้าวบางส่วนภายในปีนี้ ส่วนอิหร่านจะรับมอบข้าวในเดือนต.ค.นี้ ขณะที่อิรักจะส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาไทยเพื่อเจรจาซื้อขายข้าวในเร็ว ๆ นี้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลจนถึงขณะนี้ กระทรวงฯสามารถส่งเงินจากการระบายข้าวให้กระทรวงการคลังได้แล้ว 1.5 แสนล้านบาท คาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะสามารถส่งเงินคืนได้ตามแผน 2 แสนล้านบาท อย่างแน่นอน และเชื่อว่าในปี 2556 จะสามารถส่งออกข้าวไม่ต่ำกว่า 7-8 ล้านตัน โดยตั้งแต่เดือนม.ค.จนถึงปัจจุบันส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 4 ล้านตัน

"กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับกระทรวงการคลังในเรื่องของการหาเงินมาใช้รับจำนำฤดูกาล 2556/57 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินหมุนเวียน 2.7 แสนล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันส่วนหนึ่ง และเงินจากการระบายข้าว ยืนยันว่าทั้งสองหน่วยงานไม่ได้ขัดแย้งกันในเรื่องการหางบประมาณรับจำนำ เพราะได้หารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเดินหน้าต่อไป"

สำหรับการรับจำนำข้าวฤดูกาลใหม่จะใช้วิธีรับจำนำและเปิดระบายเป็นข้าวหนึ่งให้ผู้ส่งออก เพื่อลดภาระการจัดเก็บสต็อกข้าวของรัฐบาลหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตลาดข้าวหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการส่งออกข้าวไทยเท่านั้น และปกติเอกชนจะหาซื้อข้าวเปลือกในตลาดเพื่อทำตลาดข้าวหนึ่งอยู่แล้ว การใช้รูปแบบระบายเพื่อทำข้าวหนึ่งคงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด แต่ต้องพิจารณาความต้องการของตลาดและระยะเวลาที่เหมาะสม ยืนยันว่ารัฐบาลมีโกดังกลางในการจัดเก็บสต็อกข้าวฤดูกาลใหม่เพียงพอแน่นอน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พิษข้าวล้นโกดัง 'กชช.' หาช่องแก๊ พณิชย์อ่วมหนี้ค่าเช่า 4 พันล.

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กชช.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องหนี้ค้ำชำระค่าเช่าโกดัง โดยปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ ยังมีหนี้ค้ำส่วนหนึ่งที่ต้องชำระ ค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า mโรงสี และอื่นๆ รวมทั้งสิ้นแล้วประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยเป็นค้ำชำระตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาถึงปี 2556/57 เนื่องจากงบที่นำมาใช้มีไม่เพียงพอ ซึ่งในบางปีถูกตัดไปทำให้การบริหารจัดการเงินมีปัญหา

โดยที่ประชุม กชช. อนุญาตให้กระทรวงพาณิชย์ สามารถนำข้าวไปจ่ายแทนได้หากยังใช้หนี้ไม่ครบแต่ทำได้เฉพาะในปีนี้ เพื่อให้หนี้สินที่มีอยู่หมดไป โดยคาดหวังไว้ว่า สิ้นปี 2557 จะสามารถจ่ายหนี้ได้หมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดพื้นที่การจัดเก็บ และป้องกันปัญหาข้าวเสื่อมสภาพ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง

"ตอนนี้ยังมีเงินค้ำที่ต้องชำระค่าเช่าโกดังแล้ว ทั้งต้นและดอกเบี้ยรวมแล้วอีกประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2551/52/53/54 มาเรื่อยๆ โดยสาเหตุก็เพราะว่าการของบไปบางครั้งไม่ได้ตามที่ขอกู้ตัดงบประมาณทำให้การจัดการบขจัดข้อง"

นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า กขช.มีมติอนุมัติให้มีการจัดหางบประมาณ จำนวนกว่า 200 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับโครงการรับจำนำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าระบบออนไลน์ดังกล่าวจะเสร็จภายใน 2 เดือน และจะใช้เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆจากโครงการรับจำนำฤดูตุลาคม 2556/2557 เป็นต้นไป แต่ยังไม่อาจเสร็จทันโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นี้

โดยทาง กขช.มองแหล่งงบประมาณในการนำมาปรับปรุงระบบนี้อยู่ 2 แห่ง คือ กองทุนเพื่อการส่งออก และกองทุนงบประมาณกลาง ซึ่งต้องขอผ่าน คณะรัฐมนตรี(ครม.) คาดจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดภายในสัปดาห์หน้า

"การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เป็นการปรับระบบคอมพิวเตอร์ให้ครบวงจร จะเป็นการช่วยให้การทำงานของโครงการรับจำนำเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของข้าวที่เข้ามายังโครงการได้ว่าเป็นข้าวเปลือกจากที่ไหนสีแปรเสร็จแล้วเก็บไว้ที่โกดังใด ปริมาณเท่าไร เวลา นำออกมาขายสามารถตรวจสอบได้ และใช้ในการออกไปประทวนให้เกษตรกรได้รวดเร็วขึ้น โดยระบบออนไลน์จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทั้ง ตั้งแต่การรับซื้อ การจัดเก็บ การจำหน่ายไว้ในฐานเดียวกัน จึงจะทำให้การตรวจสอบต่างๆ ง่ายและโปร่งใสขึ้น และจะมีส่วนกลางของระบบอยู่ที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และกระจายไปตามจุดรับจำนำ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าว

มีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้ข้าวในสต็อกข้าวของรัฐบาลมีอยู่ประมาณ 10 ล้านตัน และมีการเร่งระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านมา 5 แนวทาง คือ 1.การเปิดประมูลทั่วไป 2.การขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 3.การขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) 4.การขายข้าวภายในประเทศผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5.การเปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อโดยตรง

อย่างไรก็ตามจะมีข้าวเข้ามา เนื่องจากมีการรับจำนำข้าวเปลือกในปีการผลิต 2556/2557 ทั้งนาปีและนาปรัง โดยการรับจำนำข้าวในปีที่จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2556-28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ราคาตันละ 15,000 บาท สามารถนำข้าวมาเข้ารับจำนำได้ไม่เกิน 350,000 บาท/ครัวเรือน ขณะที่ราคารับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 อยู่ที่ตันละ 20,000 บาท ส่วนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ราคาตันละ 13,000 บาท จำกัดวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ใช้กรอบงบประมาณที่ 270,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีข้าวร่วมโครงการทั้ง 2 รอบที่ 18 ล้านตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คลังขีดเพดานจำนำข้าว 5 แสนล้าน ยันต้องทำตามกรอบกม. หวังงบสมดุลงปี 60 สะดุด

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กรอบการใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไม่ควรเกิน 5 แสนล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้ใช้วงเงินกู้ 4.1 แสนล้านบาท และเงินจากสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) อีก 9 หมื่นล้านบาท ไม่เช่นนั้น ก็กระทบต่อกรอบการจัดหางบประมาณสมดุลงปี 2560 ได้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องหารือในรายละเอียดกับคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องแหล่งของเงินทุนที่จะนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/57 อีกครั้ง

"กรอบที่กำหนดไว้ 5 แสนล้านบาทนั้น จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐานการจัดหางบประมาณสมดุลงปี 2560 ซึ่งหากไปเพิ่มวงเงินในโครงการ จะกระทบต่อแผนดังกล่าวไปด้วย ซึ่งขณะนี้ในวงเงิน 5 แสนล้านบาทที่กำหนดไว้ ยังเกินไปกว่า 1.6 แสนล้านบาท ที่ต้องนำเงินจากการระบายข้าวมาชำระคืนในส่วนของสภาพคล่องของ ธ.ก.ส.ที่ได้สำรองไปก่อน เพื่อให้ลดเหลือไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้" นางสาวจุฬารัตน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในกรอบเงินกู้ 4.1 แสนล้านบาทนั้น สบน.ได้กู้ยืมให้ ธ.ก.ส.นำไปดำเนินในโครงการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2554/55 และ 2555/56 ไปเต็มจำนวนแล้ว แต่ช่วงที่ผ่านมาได้รับชำระคืนจาก ธ.ก.ส.ประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท หลังจากได้รับเงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์มาประมาณ 1.4 แสนล้านบาท และเหลือ

จากการชำระคืนในส่วนของสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาทแล้ว แต่ก็มี การกู้เพิ่มใหม่จนวนเงินเช่นเดิม แต่ในปีงบประมาณ 2557 ธ.ก.ส.ได้แจ้งมาว่า จะมีการยืดอายุเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระคืน (Roll over) ทั้งสิ้น 1.4 แสนล้านบาท เพื่อลดต้นทุนเงินกู้ลง นางสาวจุฬารัตน์กล่าวว่า สบ.ต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการหนี้ ที่กำหนดวินัยการคลังไว้ที่ การกู้ยืมเงินต้องไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายบวก 80% ของงบประมาณ เพื่อการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงการค้ำประกันเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ต่อของ รัฐวิสาหกิจต้องไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่าย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5 แสนล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา สบ.ได้ค้ำประกันการกู้ยืมไปแล้ว 2.5 แสนล้านบาท จึงเหลือเงินที่จะค้ำประกันได้อีก 2.5 แสนล้านบาท

นางสาวจุฬารัตน์กล่าวว่า นอกจากนั้น วงเงินที่จะใช้ในโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/57 ที่ ครม. กำหนดไว้ที่ 2.7 แสนล้านบาท มาจากสมมติฐานกรอบความยั่งยืนทางการคลังด้วยว่า การขาดทุนจากรับจำนำข้าว ต้องไม่เกิน 1 แสนล้านบาท เพื่อให้ระดับหนี้สาธารณะไม่เกิน 50% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ที่มา นสพ.มติชน

นักวิชาการแนะนำข้าวในโครงการรับจำนำบรรจุถุงขาย

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ค่าครองชีพที่สูงขึ้นในระยะนี้เป็นผลทางจิตวิทยาที่ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสในการปรับราคาเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น เช่น อาหารชิ้นที่ละ 5 บาท หรือสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่ขึ้นราคาอย่างละนิดละหน่อย

ขณะเดียวกัน นักวิชาการทีดีอาร์ไอยังกล่าวว่า หากพิจารณาอัตราเงินเฟ้อพบว่ายังอยู่ในระดับ 3% นิดๆ ยังถือว่าไม่สูง ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือการเข้าไปควบคุมดูแลไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาสินค้าจนเกิดผลทางจิตวิทยาและมีการฉวยโอกาส

นายยงยุทธ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือลดผลกระทบจากค่าครองชีพของประชาชน รัฐบาลควรนำข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่มีอยู่ในสต็อกมาบรรจุถุงจำหน่ายให้แก่ประชาชน ในราคาไม่แพง “เพราะไหนๆ ก็เหลือข้าวค้างสต็อกอยู่อีกจำนวนมาก และรัฐบาลอุดหนุนราคาอยู่แล้ว รวมทั้งจะต้องมีการกระจายจุดขายสินค้าในโครงการธงฟ้าให้เข้าถึงภายในสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้สินค้าราคาถูกเหล่านี้ไปถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆ” นักวิชาการทีดีอาร์ไอระบุ

นอกจากนี้ นายยงยุทธ กล่าวด้วยว่า กระทรวงแรงงานควรเพิ่มความเข้มงวดสถานประกอบการให้จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ตามนโยบายรัฐบาลที่มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศให้มีผลจริงๆ เพราะปัจจุบันมีแรงงานกว่า 5 ล้านคน ที่ยังได้รับค่าจ้างไม่ถึง 300 บาท หากทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชนได้อีกจำนวนหนึ่ง

“ปกติเวลาปรับขึ้นค่าจ้างจะมีคนประมาณ 20% ที่ได้ไม่ถึงค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ปีนี้คาดว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง 40% แล้วพ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าขึ้นค่าจ้าง เขาก็ปรับราคาตามแต่เขาไม่รู้หรือหาว่าใครได้หรือไม่ได้ค่าจ้าง 300 บาทเต็มจำนวน ดังนั้นก็ต้องไปเข้มงวดสถานประกอบการให้จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำจริงๆ” นายยงยุทธ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ควรมีการเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีกในปีหน้า เพราะก่อนขึ้นค่าจ้าง 300 บาท รัฐบาลได้ทำความเข้าใจกับแรงงานแล้วว่า จะไม่ปรับค่าจ้างไปอีก 3 ปี และค่าจ้างควรปรับให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ แต่ขณะนี้เงินเฟ้อยังต่ำ และยังมีผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอีอีกมากที่ยังพยายามต่อสู้กับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากมีการขึ้นค่าจ้างอีกจะทำให้ผลกระทบหนักกว่าเดิม

ที่มา มติชน

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-12 ก.ย. 2556 มีจำนวน 100,565 ตัน มูลค่า 43.353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 12 ก.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.791 ล้านตัน มูลค่า 2.054 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 9.1% และมูลค่าลดลง 14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 5.274 ล้านตัน มูลค่า 2.341 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

หนังสือพิมพ์เด็อยแจ ของทางการเวียดนาม ระบุว่า การส่งออกข้าวของเวียดนาม อาจร่วงลงมาอยู่ที่ราว 7.1-7.2 ล้านตันในปีนี้ ลดลงประมาณ 10% จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากความต้องการซื้อที่ลดน้อยลง

ทั้งนี้ ราย Pham Van Bay รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวในการสัมมนาเรื่องข้าว ที่นครโฮจิมินห์ ซิตี้ ว่า การส่งออกข้าวเวียดนามต้องประสบกับความยากลำบากมากขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ และปีหน้า เนื่องจากผลผลิตข้าวเวียดนามมีจำนวนมหาศาล โดยในปี 2555 เวียดนามส่งออกข้าว 8.02 ล้านตัน มากสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย

รองประธานสมาคมอาหารเวียดนามกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประเทศผู้นำเข้าข้าวกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวในตลาดอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อชุดใหม่

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

หลังจากที่กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางด้านอาหาร (National Food Security Bill) ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และต่อมาประธานาธิบดีของอินเดียได้ลงนามในกฎหมายฉบับนี้แล้ว ทำให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลจะจัดหาอาหารจำพวกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) ราคาถูกให้แก่ประชาชนเดือนละ 5 กิโลกรัม โดยสามารถซื้อข้าวสารในอัตรา กิโลกรัมละ 3 รูปี หรือประมาณ 47 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสาลีในอัตรา กิโลกรัมละ 2 รูปี หรือประมาณ 31 เหรียญสหรัฐต่อตัน และลูกเด็ยในอัตรา กิโลกรัมละ 1 รูปี หรือประมาณ 16 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยจะมีผลไปจนถึงปี 2016 และหลังจากนั้น การอุดหนุนราคาข้าวจะต้องไม่เกินราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลอุดหนุนเกษตรกร (The minimum support price; MSP) ผ่านโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ก.ย. มีประมาณ 26.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 25.6 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สต็อกในเดือนนี้ลดลงประมาณ 9% จากจำนวน 29.2 ล้านตันในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2.2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 11.8 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 65.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9% จากจำนวน 71.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 6.3% จากเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้เป็นข้าวสาลีประมาณ 38.4 ล้านตัน ซึ่งลดลงประมาณ 17% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงจากเดือน ส.ค. ประมาณ 5%

ที่มา Oryza.com

จีน

ศูนย์ข้อมูลธัญพืชและพืชน้ำมันแห่งชาติ (China National Grain and Oils Information Center; CNGOIC) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2013 ผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวนประมาณ 202 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งภาวะดังกล่าวได้ส่งผลให้ผลผลิตข้าวปลายฤดูหรือข้าวหนัก (late rice crop) ลดลงประมาณ 6%

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการผลิต 2013/14 จีนจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 204.3 ล้านตัน หรือประมาณ 143 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 204.7 ล้านตัน หรือประมาณ 143.3 ล้านตันข้าวสาร ขณะเดียวกันก็คาดว่า การบริโภคข้าวในปี 2013/14 ก็เพิ่มขึ้นเป็น 146.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 2%

นายหวัง เชี่ยวหุย ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลตลาดของศูนย์ข้อมูลธัญพืชและน้ำมันแห่งชาติของจีน (CNGOIC) กล่าวในการประชุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่าผลผลิตและการบริโภคข้าวเปลือกของจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพในปีนี้ โดยคาดว่าปริมาณข้าวเปลือกของจีนจะแตะ 210 ล้านตัน ขณะที่ประเมินว่าการบริโภคจะอยู่ที่ 204 ล้านตันในปี 2556

นายหวังกล่าวว่าข้าวสำหรับการบริโภคจะคิดเป็น 85% ของการบริโภคทั้งหมด และคาดว่าสถานการณ์อุปทานอุปสงค์จะตึงตัวเล็กน้อย ขณะเดียวกัน การใช้ข้าวในภาคอุตสาหกรรมและใช้เป็นอาหารสัตว์จะทรงตัวในปีนี้
[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 44,000 ตัน โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (non-glutinous milled long grain rice under Global Quota (GQ)) จำนวน 18,000 ตัน จากที่มีการยื่นเสนอ 27 รายจำนวนรวม 162,000 ตัน และตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐอเมริกา (non-glutinous milled medium grain rice of US origin under Country Specific Quota (CSQ)) จำนวน 26,000 ตัน จากที่มีการยื่นเสนอ 12 รายจำนวนรวม 156,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้คือ 64,309 เยนต่อตัน (ประมาณ 648 เหรียญสหรัฐต่อตัน) กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกันยายน 2556 โดยได้ประมาณการว่าผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 (2013/14) ในเบื้องต้นน่าจะมีจำนวน 476.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 468.9 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555/56 (2012/13) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2556/57 จะมีประมาณ 142.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 143 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 108 ล้านตันข้าวสาร จากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.4 ล้านตันข้าวสาร ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศบังกลาเทศ ปากีสถาน บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2556/57 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 20.2 ล้านตัน ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ทางด้าน การบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 474.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 468.7 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก

105.2 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 เป็น 107.4 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.53 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.53 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 39.0 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับจำนวน 38.3 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าจีนคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 3.4 ล้านตัน มากกว่าปี 2556 ที่นำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.3 ล้านตันที่นำเข้าในปี 2556 ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.75 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.15 และ 0.98 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2557 ประเทศไทยจะส่งออก 8.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 7.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 9.3 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.4 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.15 ล้านตัน ขณะเดียวกันก็คาดว่าจะประเทศกัมพูชาจะส่งออก 1 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา USDA

